

Số: /BC-CĐTHPTVNG

Quảng Nam, ngày tháng 9 năm 2023

(Dự thảo)

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2022-2023,  
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2023-2024**

Năm học 2023-2024, là năm thứ sáu ngành Giáo dục thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm và là năm thứ sáu triển khai thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Ngành Giáo dục tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 11-NQ/TU của tỉnh Quảng Nam về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong năm học 2023-2024, Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp tập trung chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch đã đề ra. CĐCS đã có nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo để triển khai, tổ chức phong trào và hoạt động công đoàn đạt kết quả tốt. Đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2022 - 2023  
I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã triển khai nhiệm vụ năm học trên cơ sở: Nghị quyết Đại hội Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh và địa phương để phát triển giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Thực hiện phong trào thi đua “*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*”; Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội cho học sinh; Cuộc vận động “*Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*”; Các phong trào thi đua “*Giỏi việc trường - Đảm việc nhà*”, phong trào “*Dạy tốt – Học tốt*” tiếp tục được thực hiện đã tạo điều kiện cho toàn Trường luôn đổi mới và phát triển. Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã tiến hành các biện pháp linh hoạt để dạy học cũng như tổ chức các hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm học 2022-2023.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã nỗ lực tổ chức đầy đủ các hoạt động thường niên cũng như các hoạt động theo chủ đề do Công đoàn cấp trên phát động.

Đời sống giáo viên ổn định và các công đoàn viên yên tâm công tác.

**\* Về tổ chức cán bộ**

Số lượng cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) của Trường THPT Võ Nguyên Giáp là: **53**, trong đó **33** nữ; đoàn viên công đoàn **53**, nữ **33**

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021-2022**

### **1. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGNLĐ trong ngành, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định**

Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp làm tốt công tác chăm lo đời sống cho CBNGNLĐ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp trong việc thực hiện các chế độ lương, phụ cấp và các khoản phúc lợi được đầy đủ, kịp thời. Các đơn vị tăng cường hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội<sup>1</sup>.

Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã phối hợp với Ban Giám Hiệu tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), bầu Ban Thanh tra nhân dân, xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp hoạt động nhằm phát huy dân chủ cơ sở và cũng là cơ sở để các công đoàn cơ sở bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo và người lao động. Công đoàn cơ sở chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng và tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị; tham gia các hội đồng và có những đóng góp tích cực trong công tác điều hành, quản lý, nhất là việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ như luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm....góp phần đảm bảo tính dân chủ, công bằng và công khai.

Công đoàn đã trực tiếp và chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc hỗ trợ kịp thời đoàn viên khi gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn.

Công đoàn với nhà trường đã nhận phụng dưỡng bà **Nguyễn Thị Diệp**, các hoạt động xã hội, từ thiện, quyên góp, vận động tại địa phương, hiến máu nhân đạo.

### **2. Công tác tuyên giáo**

Xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn bằng nhiều hình thức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên và người lao động. Nội dung tập trung vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và Chính phủ liên quan đến GD-ĐT, đến CBNGNLĐ trong nhà trường

như Luật Giáo dục, Luật Công chức, Luật Viên Chức, Bộ Luật Lao động sửa đổi, Luật Công đoàn sửa đổi.....

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn; Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012, Hiến pháp năm 2013, biển đảo Việt Nam đã được triển khai tại 100% đoàn viên công đoàn. Trong năm học 2022 - 2023, Công đoàn ngành đã tổ chức triển khai các nội dung như sau:

- Tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền về truyền thống của ngành Giáo dục hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023).

- Thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" theo từng giai đoạn.

- Phát động thi đua chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

- Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về công nhân, công đoàn” năm 2023.

- Triển khai thực hiện phòng, chống ma túy và HIV/AIDS trong cán bộ, nhà giáo, người lao động.

- Tổ chức tuyên truyền Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong CBNGNLD.

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm, nâng cao đạo đức, năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ CBNGNLD, cán bộ công đoàn đáp ứng với yêu cầu trong bối cảnh đổi mới hiện nay.

Công đoàn với chuyên môn đồng cấp tiếp tục đẩy mạnh *Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh* theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “*Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục*”. Đội ngũ CBNGNLD, cán bộ CĐ đã tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

Công đoàn cơ sở tạo điều kiện cần thiết để NGNLD tham gia một cách hiệu quả nội dung “*Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học*” thông qua việc công nhận, phổ biến các đề tài, sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực; tuyên dương NGNLD có sáng kiến hay, lan toả động lực tích cực tới đội ngũ CBNGNLD, tác động hiệu quả, thiết thực tới quá trình đổi mới của đơn vị.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt tọa đàm ... chào mừng các ngày lễ lớn

trong năm, kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022), kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930-3/2/2023), kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng Ngày Quốc tế lao động 01/5/2023, kỷ niệm 48 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2023), kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế Lao động và Tháng Công nhân năm 2023...

### **3. Công tác Nữ công**

Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp tập trung đổi mới công tác nữ công, lựa chọn nội dung, hình thức phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ CBNGNLD tham gia.

Ban nữ công công đoàn các cấp trong tỉnh đã tham mưu tổ chức các phong trào thi đua trong nữ NGNLD và hoạt động nữ công với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đạt nhiều kết quả. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ nhà giáo, người lao động ngày một tốt hơn. Ban nữ công đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các cô giáo, nữ lao động bị ốm đau, gặp khó khăn; tuyên truyền vận động nữ NGNLD thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phong trào thi đua “*Giỏi việc trường, đảm việc nhà*” được tiến hành rất tốt.

Ban nữ công các cấp đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn các chuyên đề về giới, dân số, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc trẻ em, tổ chức các hoạt động nhân ngày 20/10, 8/3, 28/6...

Phong trào thi đua “*Giỏi việc trường, đảm việc nhà*” tiếp tục được triển khai hiệu quả với những yêu cầu mới nhằm nâng cao vai trò, vị thế phụ nữ trong nhà trường. Năm học 2022-2023 có 30 nữ đạt danh hiệu “*Giỏi việc trường - Đảm việc nhà*”, tỷ lệ .... Nhiều tấm gương nữ nhà giáo không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng phương pháp mới vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đạt được nhiều thành công.

Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Các CĐCS thực hiện việc mặc áo dài trong tuần làm việc từ ngày 01/3-08/3 nhằm

hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam và tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 với nhiều hoạt động sôi nổi<sup>2</sup>.

#### **4. Việc tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động**

Ngay từ đầu năm học, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã quán triệt, chỉ đạo đổi mới tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động; lựa chọn nội dung, hình thức cho phù hợp, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được để các đơn vị sáng tạo cách làm mới, thiết thực, hiệu quả hơn.

Tập trung triển khai sâu rộng và thực chất các phong trào thi đua “*Dạy tốt - Học tốt*”, “*Lao động giỏi, Lao động sáng tạo*” với trọng tâm là thi đua “*Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học*”, thực hiện cuộc vận động “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với cuộc vận động “*Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*”. Vận động nhà giáo tham gia học tập nâng chuẩn, đổi mới trong giảng dạy, cách đánh giá, tập trung vào việc phát huy năng lực, tư duy của học sinh, thực hiện các chương trình đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học.

Cuộc vận động “*Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm*” được duy trì, góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức nhà giáo, tạo điều kiện cho giáo viên tự học tập nâng cao trình độ, nâng cao năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt dân chủ, kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.

Hoạt động xã hội hóa giáo dục ngày càng được quan tâm và được sự hưởng ứng của ngành và xã hội, vận động nguồn lực để đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp các cấp phối hợp vận động NGNLD học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ ... để đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục. Vận động NGNLD tham gia đổi mới phương pháp dạy và học.

Các CĐCS có những giải pháp như: tạo điều kiện giúp đồng nghiệp dạy thay để đồng nghiệp tham gia các lớp bồi dưỡng, học tập nâng chuẩn, khen thưởng, động viên cán bộ, nhà giáo có thành tích xuất sắc trong học tập, có điểm thưởng trong bảng điểm của công đoàn để đồng nghiệp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong giảng dạy, hội thi giáo viên giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cao...

#### **5. Công tác kiểm tra**

Hoạt động kiểm tra của công đoàn và của UBKT công đoàn các cấp được thực hiện theo kế hoạch trong năm học giúp Ban Chấp hành tăng cường công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được các đơn vị quan tâm thực hiện kịp thời. Trong năm học qua, không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Các đơn vị kịp thời giải đáp những khúc mắc của đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt công tác tiếp đoàn viên và người lao động.

Năm học 2022-2023, Ủy Ban kiểm tra công đoàn đã kiểm tra đồng cấp: 02 lần Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác thu, chi quản lý tài chính và hoạt động công đoàn đã được thực hiện nghiêm túc.

## **6. Công tác tài chính công đoàn**

Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; tiết kiệm chi tiêu và lồng ghép các hoạt động đảm bảo hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp với chuyên môn, nguồn phúc lợi, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động.

Việc hỗ trợ khó khăn, dịch bệnh cho đoàn viên từ nguồn vận động của công đoàn cấp trên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, phân bổ kịp thời.

## **7. Hoạt động giao lưu, đối ngoại**

Trong năm học Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp phối hợp với BGH đã tổ chức giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị: UBND Thị Trấn Phú Thịnh.

# **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

## **1. Những kết quả nổi bật**

Năm học 2022-2023, Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, chủ động nắm bắt tình hình thực tế của đơn vị và sự chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng chuyên môn đồng cấp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Ban Chấp hành đã đề ra trong năm học. Thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, vì lợi ích của đoàn viên, thăm hỏi hỗ trợ CBNGNLD kịp thời, công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh, vận động CBNGNLD học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, "*Xây dựng trường học hạnh phúc*" đổi mới giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh, vận động CBNGNLD học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đổi mới trong giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

## **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

Cán bộ công đoàn là kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác công đoàn. Một số CBCĐ trẻ thiếu kinh nghiệm, chưa được bồi dưỡng nhiều về nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động công đoàn nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động công đoàn.

Việc tuân thủ Luật An ninh mạng của một số ĐVNLD chưa cao.

Chế độ chính sách cho cán bộ công đoàn còn nhiều bất cập, không đồng viên được đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn: chế độ giảm trừ giờ, chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn....

## **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

### **1. Với Công đoàn Giáo dục Tỉnh Quảng Nam**

- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Nam mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn.

- Cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với Trường THPT Võ Nguyên Giáp trong việc phòng nghỉ trưa cho GV ở xa.

### **2. Với Ban Giám Hiệu Trường**

Tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí và đặc biệt là công tác nhân sự để tổ chức thành công đại hội công đoàn. Phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2023-2024.**

Năm học 2023-2024 toàn Trường tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết, kết luận của các cấp ủy Đảng và các văn bản hành chính về GD&ĐT và về hoạt động công đoàn; Thực hiện chủ đề năm học 2023-2024 là: **“Đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”** hoạt động công đoàn tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

### **I. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn**

#### **1. Công tác tuyên truyền giáo dục**

- Chủ động nắm bắt thông tin về tâm tư nguyện vọng của đội ngũ, kịp thời có giải pháp phối hợp và tham mưu với các cấp có thẩm quyền những giải pháp ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trước những diễn biến và tác động nhiều

chiều của xã hội, trước những đòi hỏi phải đổi mới của ngành Giáo dục và của tổ chức công đoàn.

- Tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBNGNLD gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Tập trung tuyên truyền, quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đó phải thường xuyên tuyên truyền Luật “An ninh mạng” và chấn chỉnh việc sử dụng mạng xã hội không đúng mục đích, đưa thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật ... làm ảnh hưởng đến tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân người khác. Nắm bắt và cập nhật kịp thời các chủ trương, văn bản mới của Ngành, Nghị quyết, văn bản mới của công đoàn các cấp trong đó chú ý hoàn thành: Cập nhật danh sách đoàn viên lên hệ thống; Chương trình “1 triệu sáng kiến ...” ngay trong học kỳ I này và đặc biệt là vấn đề tài chính công đoàn.

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, hạn chế các giải pháp tuyên truyền một chiều, tăng cường tuyên truyền theo hướng tương tác, chủ động tiếp nhận của CBNGNLD. Động viên đội ngũ CBNGNLD tham gia vào quá trình tuyên truyền, giáo dục để mỗi CBNGNLD là một tuyên truyền viên tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ và có chiều sâu.

## **2. Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ CBCCVCNLD**

- Chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLD đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Thực hiện hiệu quả chức năng phản biện xã hội, chức năng kiểm tra, giám sát, tham gia quản lý của tổ chức công đoàn tại các đơn vị; chủ động tham gia xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; phối hợp với thủ trưởng xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; xây dựng các nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ.

- Triển khai hiệu quả công tác an ninh trường học; bảo vệ sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của CBNGNLD; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, sáng tạo, mô phạm để tiến tới xây dựng "Trường học hạnh phúc".

## **3. Công tác phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn**

- Tiếp tục phối hợp với chuyên môn trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; động viên, đánh giá, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ, thăm hỏi đoàn viên, người lao động góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

- Tham gia các cuộc thi để chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023)



#### **4. Triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động**

- Phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; trọng tâm là phong trào thi đua “*Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học*” gắn với “*Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giáo dục và dạy học*”, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; triển khai các giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và phong cách của CBNGNLD, thực hiện văn hóa ứng xử và bộ quy tắc ứng xử của Bộ GDĐT đối với các cơ sở giáo dục, văn minh nhà trường, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- Trong năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo triển khai, thực hiện thành công Chương trình Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam đồng hành cùng Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng “*Trường học hạnh phúc*”.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “*Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm*”, vận động đoàn viên tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với cuộc vận động “*Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*”, hạn chế những hiện tượng tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo trong đơn vị giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLD trong giai đoạn mới.

#### **5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động của các cấp công đoàn; công tác tài chính; công tác nữ công; công tác kiểm tra giám sát và công tác đối ngoại**

- Quản lý đoàn viên theo phần mềm quản lý, làm thẻ đoàn viên.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ công đoàn, nâng cao năng lực đội ngũ công đoàn.

- Triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát đúng quy định; gắn kiểm tra giám sát với hỗ trợ cơ sở nâng cao nghiệp vụ trong quá trình triển khai các hoạt động công đoàn.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính.

- Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nữ công, phong trào thi đua “*Giỏi việc trường – Đảm việc nhà*” trong nữ CBNGNLD, VSTBPN và bình đẳng giới trong ngành Giáo dục.

- Đổi mới hoạt động công tác đối ngoại, tăng cường giao lưu học hỏi giữa các đơn vị và các địa phương.

#### **II. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công các hoạt động nhân các ngày lễ lớn:**

- Tổ chức trung thu cho các cháu là con của CB-GV-CNV trong trường và tuyên dương khen thưởng các cháu có thành tích trong học tập nhân dịp tết trung

thu.

- Tổ chức gặp mặt Dâu, rẫy nhân ngày 20/10.
- Tổ chức gặp mặt CB, GV, CNV đã từng tham gia quân đội hoặc đang tham gia giảng dạy quốc phòng nhân ngày 22/12.
- Tổ chức tham quan để học hỏi kinh nghiệm đơn vị bạn nhân ngày 8/3.
- Tổ chức giao lưu với các đơn vị bạn trên địa bàn Huyện.
- Tổ chức gặp mặt CB, GV, CNV là con của liệt sĩ, con thương binh nhân ngày 27/7.

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2023-2024 của Công đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp.

***Nơi nhận:***

- CĐGD tỉnh;
- CB Trường;
- Lưu VP CĐT

**TM. BAN CHẤP HÀNH  
CHỦ TỊCH**

**Thái Lương Quang Lộc**